



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ  
เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย  
เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

\*\*\*\*\*

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จึงขอประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับและประชาชนโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติและดำเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จะมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องกำกับดูแลเรื่อง การติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยจะมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส หากพบว่าเจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลเรื่องดังกล่าวละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ติดตั้งป้ายโฆษณา ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลปอ จัดช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รुक้าทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผ่านทางเว็บไซต์ [www.por.go.th](http://www.por.go.th) หัวข้อร้องทุกข์-ร้องเรียน/สายด่วนผู้บริหาร หรือผ่านทางเฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนตำบลปอ หรือสามารถแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ ๑๙๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ๕๗๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๐๒๗๔๒, ๐๕๓-๑๔๐-๑๑๙๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายแสน ลือชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ